



มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ผ่านทางหรือเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน คือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่ 16 มีนาคม 2563 เข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากนี้ระงับไว้ข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน <http://www.smpcplc.com/นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น>
3. เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
4. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีไข้โดยมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในบริเวณสถานที่ประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
5. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่จัดประชุมล่วงหน้า มีบริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ และเว้นระยะที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้ห่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
6. เพื่อลดระยะเวลาการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก บริษัทขอเลื่อนเวลาการลงทะเบียนจาก 12.00 น. เป็น 13.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ